



ปลัดกระทรวงการคลัง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน

กระทรวงการคลังถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินนโยบาย เศรษฐกิจการเงิน การคลังของประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายและภารกิจในการบริหารกระทรวงการคลัง ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สนับสนุนศักยภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก กระทรวงการคลังจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาท เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีกรอบดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน และมีเอกภาพ

จากวิสัยทัศน์ของกระทรวงการคลัง “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ก็แบ่งพันธกิจ/ภารกิจออกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน นโยบายภาษี และบริหารจัดการเก็บภาษี นโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย หนี้สาธารณะและบริหารพัสดุภาครัฐ บริหารที่ราชพัสดุเหรียญกษาปณ์รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของรัฐ

ด้านการบริหารงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่

- 1. กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน** ได้แก่ กรมธนารักษ์ ทำหน้าที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ จัดทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายการเงิน การบัญชี ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของรัฐวิสาหกิจ กำหนดส่งเงินรายได้แผ่นดิน พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ
 - 2. กลุ่มภารกิจด้านรายได้** อาทิ กรมศุลกากร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า-ขาออก ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิต ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในประเทศ และสินค้าบางชนิดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ กรมสรรพากร ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ
 - 3. กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน** ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมาย การคลังการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและวางแผนการก่อหนี้ในภาพรวม ดำเนินการเกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
- และส่วนราชการที่ไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการ ประสานงาน ตรวจสอบราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพรวม และ สำนักงาน



นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง

เศรษฐกิจการคลัง ทำหน้าที่เสนอแนะ และออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ส่วนราชการแล้วยังมีรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวมทั้งหมด 16 หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 กำหนดให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งองค์กรของรัฐ เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ อำนวยบริการแก่ประชาชน ปัจจุบันกระทรวงการคลังมีรัฐวิสาหกิจในสังกัด 15 แห่ง เช่น ธนาคารออมสิน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โรงงานยาสูบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น

องค์การมหาชน ได้แก่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน ในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

4 ยุทธศาสตร์รับ AEC

สำหรับยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการเงินการคลัง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังภายใต้วิสัยทัศน์ "มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอาเซียน" ได้จัดทำยุทธศาสตร์ทั้งในส่วน

การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้แก่ภาคเอกชน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงิน การคลัง การเชื่อมโยงภาคการเงินการคลังกับประเทศอื่นๆ และการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน โดยมี 4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปรับปรุงโครงสร้างและประสานข้อมูลทางภาษี พัฒนาโครงสร้างอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก และ SMEs

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก สนับสนุน
การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่ม ผนึกกำลังของอาเซียนต่อภูมิภาคที่ไม่เป็นธรรมในเศรษฐกิจโลก

“จาก 4 ยุทธศาสตร์นี้ เราแบ่งออกเป็น 13 กลยุทธ์ 34 มาตรการ โดยมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับกลยุทธ์ และระดับมาตรการ ตลอดจนมีการกำหนดเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าทุกสิ้นไตรมาส โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ประสานงานหลักและรายงานให้ผมทราบ”

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับมาตรการการเงินการคลังด้วย กล่าวคือ เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

“สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบ AEC Blueprint เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้มีการดำเนินการตาม Scorecard ของ AEC Blueprint ไปแล้วถึง 87.1% ซึ่งสูงกว่าอาเซียนในภาพรวมที่ดำเนินการได้ 77.7%”

“ปัจจุบันกระทรวงการคลังจะมีการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเพียงจุดเดียว (National Single Window) ที่กรมศุลกากร มีการรวบรวมหลักฐานการขออนุมัติจากส่วนราชการต่างๆ ในการนำเข้าส่งออกสินค้า รวมถึงผลกีดกันสกุลเงินบาท ให้ชำระค่าสินค้าและบริการให้แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV จัดทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมีการแก้กฎหมายหลายฉบับ และดำเนินการใกล้เสร็จหมดแล้ว” ปลัดกระทรวงการคลัง ยกตัวอย่าง

นี่เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการบริหารของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน